

Special
หุ้นอินไซด์
สนใจลงทุนโฆษณา
ติดต่อ คุณ บี
02-276-5976
บริการ 24 ชม. กรุณาโทรแจ้งก่อนทำการโฆษณา www.Hooninside.com

HOON INSIDE special



ฉบับที่ 723 ประจำวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561



พลิกหน้ามือ
เป็นหลังมือ

เฝ้าท์มอย ภาษาหุ้น
โดยเจี๊ยะเลม
ณ Wall Street

>>> อ่านต่อหน้า 6

RML ดึง "โตเกียว กาเทโม่โระ" ร่วมทุน ประเดิม 2 โครงการคอนโด มูลค่ากว่า 9 พันลบ.

สเปเชียล หุ้นอินไซด์ - RML เชื้อร่วมทุน "โตเกียว กาเทโม่โระ"
 พัฒนาคอนโด ไฮเอนด์ 2 โครงการทำเลสุขุมวิท-สาทร
 มูลค่ากว่า 9 พันลบ. >>> อ่านต่อหน้า 2



SEAFCO มือขึ้น ความใหม่ 4 โครงการ รวม 1.25 พันลบ.

สเปเชียล หุ้นอินไซด์ - SEAFCO
 ความใหม่ 4 โครงการในเดือนเม.ย.
 รวมมูลค่า 1.25 พันลบ. โบรค
 คนค้าแนะนํา ชื่อ คาคังโรซี่ซี่-ปัทมาทิศา
 เคาษา 10.87 บาท >>> อ่านต่อหน้า 3



ก.ล.ต. เปิดช่อง



โรงไฟฟ้าขนาดเล็กกระดมทุนได้

สเปเชียล หุ้นอินไซด์ - ก.ล.ต. เสนอแก้ไขเกณฑ์กองทุนรวม
 โครงสร้างพื้นฐาน เปิดทางโรงไฟฟ้าขนาดเล็กกระดมทุนได้
 ร่วมแสดงความคิดเห็น ถึง 18 พ.ค.61
 >>> อ่านต่อหน้า 5



สำหรับ PT
 เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน
แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง
เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ

"บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)"



RML ดึง "โตเกียว ทาเทโมโนะ" ร่วมทุน ประเดิม 2 โครงการคอนโดฯ มูลค่ากว่า 9 พันลบ.

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ จับมือลงนามครั้งสำคัญครั้งแรก ร่วมทุนพัฒนา โครงการคอนโดมิเนียม ไฮเอนด์ โดย 2 โครงการแรก จะตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า พร้อมพงษ์และสถานีรถไฟฟ้า สุรศักดิ์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 9 พันล้านบาท โดยเชื่อมั่นว่าโครงการจะสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในด้านทำเลที่ดีและสินค้าที่มีคุณภาพ "เอเดรียน ลี" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไรมอน แลนด์ วางเป้ารายได้ 10-12 พันล้านบาทใน 5 ปีข้างหน้า และคาดการณ์ D/E ต่ำกว่า 1 ซึ่งการจับมือกันครั้งนี้ไม่เพียงช่วยให้บริษัทเติบโตขึ้นเท่านั้น แต่จะเป็นการผนึกกำลังร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างบริษัททั้งสอง ไรมอน แลนด์ มั่นใจว่าการร่วมลงทุนในครั้งนี้นอกจากจะสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัท อีกทั้งยังจะส่งผลดีไปยังผู้ถือหุ้นด้วย โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้น 51% จะเป็นของไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และ 49% เป็นของบริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโตเกียว ทาเทโมโนะ ในส่วนของธุรกิจต่างประเทศ

นายเอเดรียน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่าในวันนี้ (19 เมษายน 2561) บริษัทได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ (Tokyo Tatemono) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการที่พักอาศัย ทำเลย่านสาทร ซอย 12 มูลค่าโครงการ 4.2 พันล้านบาท และโครงการบนถนนสุขุมวิท โดยใช้เวลาเดินเพียง 2 นาที จากรถไฟฟ้าสถานีพร้อมพงษ์ ด้วยมูลค่า 4.9 พันล้านบาท หรือมูลค่ารวมกว่า 9.1 พันล้านบาท

"การร่วมทุนระหว่างไรมอน แลนด์ และโตเกียว ทาเทโมโนะ ซึ่งเป็นหนึ่งใน

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นถือเป็นโอกาสทองที่จะขยายธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสองบริษัท รวมทั้งยังคงมองหาความเป็นไปได้ และศึกษาความรู้สำหรับการพัฒนาโครงการในอนาคตร่วมกันในฐานะหุ้นส่วนระยะยาว เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและผลักดันการเติบโตให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองบริษัท ในอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2566) ไรมอน แลนด์ คาดการณ์ว่าธุรกิจจะมีรายได้ประมาณ 10-12 พันล้านบาท การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุน และการบริหารจัดการงบดุลที่แข็งแกร่งโดยมี D/E อยู่ที่ 0.67 " เอเดรียน ลี กล่าว

นายคะทสึฮิโตะ โอชะวะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ เปิดเผยว่า "การตัดสินใจเข้าร่วมทุนกับไรมอน แลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เนื่องจากด้วยความสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะเพื่อการอยู่อาศัย การได้จับมือกับหุ้นส่วนที่เหมาะสมอย่างไรมอน แลนด์ จะทำให้สามารถพัฒนาการเป็นหุ้นส่วนระยะยาวร่วมกัน โดยใช้ทั้งความรู้ และประสบการณ์เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุด ในอนาคต"

ปัจจุบัน บริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ (Tokyo Tatemono) ได้พัฒนาและบริหารจัดการอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์บริลเลีย (Brillia) สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านรีสอร์ต ธุรกิจของบริษัทโตเกียว ทาเทโมโนะ กรุ๊ป ยังให้บริการด้านที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ที่จอดรถ ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ บริการดูแลเด็ก ธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ โดยรายได้ของบริษัทในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 77.8 พันล้านบาท



SEAFCO มือขึ้น ความบาทใหม่ 4 โครงการ รวม 1.25 พันลบ.

ดร.ณรงค์ ทศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน) SEAFCO เปิดเผยว่า ในเดือนเม.ย. 61 บริษัทได้งานโครงการใหม่จำนวน 4 โครงการ มูลค่าทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 1,250 ล้านบาท ได้แก่

1. โครงการ วัน แบงค็อก บริเวณพื้นที่โซน 1 (One Bangkok, Zone 1) ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ลักษณะของงาน กำแพงกันดิน ระบบไดอะแฟรมวอลล์ และเสาเข็มเจาะแบบกลมลึก 80 เมตรเป็นงานที่รวมค่าวัสดุ ผู้ว่าจ้าง บริษัท เกษมทรัพย์วัฒน์ จำกัด เริ่มดำเนินการแล้ว ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2561
2. โครงการ วัน แบงค็อก บริเวณพื้นที่โซน 2 (One Bangkok, Zone 2) ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ ลักษณะของงาน กำแพงกันดิน ระบบไดอะแฟรมวอลล์ และเสาเข็มเจาะแบบกลมลึก 80 เมตร เป็นงานที่รวมค่าวัสดุ ผู้ว่าจ้าง บริษัท เกษมทรัพย์วัฒน์ จำกัด อยู่ระหว่างกำลังขนย้ายเครื่องมือเข้าเพื่อเริ่มงาน กลางเดือนพฤษภาคม 2561
3. โครงการก่อสร้าง อาคารจอดรถใหม่ของศูนย์การค้าเดอะมอลล์ สาขาถนนงามวงศ์วาน นนทบุรีลักษณะของงาน เสาเข็มเจาะแบบกลม เป็นงานที่รวมค่าวัสดุ ผู้ว่าจ้าง บริษัท งามวงศ์วานชอปปิงมอลล์ จำกัด กำหนดเข้าดำเนินการ กลางเดือนเมษายน 2561

4. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ส่วนช่วงระบายอากาศอุโมงค์หมายเลข 14 ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ ลักษณะของงาน กำแพงกันดิน ระบบไดอะแฟรมวอลล์ เป็นงานที่ไม่รวมค่าวัสดุ ผู้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที กำหนดเข้าดำเนินการ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2561

ด้านบล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ระบุในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ว่า คาด SEAFCO แจ้งข่าวดีได้งาน 2Q61 สูง ปกติจะแจ้งตลาดฯ สรุปการได้งานใหม่ล่าสุดที่แจ้งเป็นเดือน ก.พ.61 แต่จากการประชุมในงาน Opportunity Day ที่ผ่านมา ทางบริษัทแจ้งว่าได้เสนอราคาต่ำสุดในงานเสาเข็มและฐานรากกับโครงการ One Bangkok อีกประมาณ 1,200 ล้านบาท ดังนั้นจากงานในมือทำสถิติสูงสุดใหม่ 2,557 ล้านบาท ณ สิ้นปี 60 อยู่แล้ว ก็จะเพิ่มเป็นประมาณ 3,757 ล้านบาท ข้อดีคือ จะเป็นแหล่งรายได้ที่มากในอนาคต และเนื่องจากที่งานในมือจะสามารถรับรู้รายได้ในปีที่ประมาณ 2,048 ล้านบาท และส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ไปรับรู้รายได้ปี 62 จึงเป็นการรับประกันรายได้ปีนี้และปีหน้าในสัดส่วน 87%/18% แล้ว ถือว่ามีโอกาสสูงที่จะทำได้ตามประมาณการได้งานก่อสร้างต่างๆแล้ว คือโครงการ Mix Use คือ One Bangkok เปิดประมูล 3 เฟส บริษัทได้รับมา 2 เฟส แต่อีก 1 เฟสให้เอกชนรายอื่นอยู่นอกตลาดฯ ในอนาคตจะเปิดประมูลเฟส 4 ซึ่งเรามองว่าบริษัทก็ยังมีโอกาสสูงที่จะได้เช่นกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้รับงานรถไฟฟ้าอีกถึง 2 สายคือ สายสีส้มจากผู้รับเหมาหลักคือ CK และ สายสีชมพูจากผู้รับเหมาหลักคือ STEC



SEAFCO มือขึ้น ความบาทใหม่ 4 โครงการ รวม 1.25 พันลบ.

ปรับประมาณการปีนี้และปีหน้าดีขึ้น ในอัตรา 3% และ 4% ตามลำดับ ด้วยการปรับอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นเป็น 21.0% ทั้งสองปี จากเดิมที่ 20.6% สอดรับกับการที่บริษัทได้รับข้อดีจากงานในมือส่วนใหญ่เป็นรับค่าแรง ซึ่งจะให้อัตรากำไรขั้นต้นมากกว่างานที่รวมมูลค่าวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานในมือปัจจุบันเป็นสัดส่วนงานค่าแรง:งานรวมวัสดุก่อสร้างเป็น 87%:13% เทียบกับปี 59 และ 60 ที่ 64%:36% และ 59%:41% ตามลำดับ เราจึงมีสมมุติฐานว่าอัตรากำไรขั้นต้นปีนี้และปีหน้าจะสูงขึ้นเทียบกับปี 59 และ 60 ที่ 17.5% และ 18.5% ตามลำดับ เช่นเดียวกับสัดส่วนงานภาครัฐเพิ่มขึ้นมาเป็น 80% ที่เหลือ 20% เป็นเอกชน ซึ่งปกติงานภาครัฐให้อัตรากำไรขั้นต้นมากกว่างานภาคเอกชน จากปีก่อนที่มีสัดส่วน 30%:70% คาดกำไรเริ่มเติบโตสูงตั้งแต่ 2Q61 เป็นต้นไป แนวโน้มกำไร 1Q61 อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว เทียบ q-o-q หรือ 4Q60 เนื่องจากอยู่ในช่วงการย้ายเครื่องจักรเข้าไปในโครงการ One Bangkok และรถไฟฟ้าอีกถึง 2 สายคือ สายสีส้ม และ สายสีชมพู พอมาถึง 2Q61 จะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง จึงมีแนวโน้มที่ผลการดำเนินงานจะออกมาดีตั้งแต่ 2Q61 เป็นต้นไป สำหรับกำไรหลัก 1Q61 ที่

ยังไม่มากพอๆ กับ 4Q60 นั้นอยู่ที่ 24 ล้านบาท หากเทียบกับ y-o-y ที่ 51 ล้านบาทซึ่งเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในปี 60 ก็จะดูดีอย่างมาก แต่การที่ผลการดำเนินงานจะกลับมาแข็งแกร่งตั้งแต่ 2Q61 จึงไม่มีประเด็นที่ต้องกังวล

คงคำแนะนำเป็น ชื่อ คาดกำไรปีนี้และปีหน้าทำสถิติสูงสุดใหม่ ทั้งนี้บริษัทอยู่ในช่วงการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด (XD 9 พ.ค.61) หากพิจารณาอัตรากำไรเติบโตกำไรหลักต่อหุ้นปีนี้ (คิดจำนวนหุ้นที่เพิ่มจากหุ้นปันผลแล้ว) และปี 62 เทียบ y-o-y เป็น 70%/20% ตามลำดับ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงมาก หลังปรับประมาณการดีขึ้น ราคาพื้นฐานใหม่ก่อน XD ปรับเพิ่มเป็น 10.87 บาท ประเมินด้วย Forward P/E ปี 61 ที่ 22 เท่า ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในอดีต ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 22% ส่วนราคาพื้นฐานหลัง XD กำหนดไว้เป็น 9.88 บาท ด้านแรงกระตุ้นราคาหุ้นคือ กำลังเข้าไปประมูลงานเพิ่มอีก 10 พันล้านบาท ซึ่งมีโอกาสจะได้งานเพิ่มขึ้นอีก ด้านงานต่างประเทศปัจจุบันมีอยู่ที่เมียนมาร์ 140 ล้านบาท และบริษัทตั้งเป้าจะมีสัดส่วน 5% ของรายได้ที่มาจากต่างประเทศ ฐานะการเงินบริษัทดีมาก ใช้เงินกั๊น้อย และมี ROE ในระดับที่สูง





ก.ล.ต. เปิดช่อง โรงไฟฟ้าขนาดเล็กธรรมดาทุนได้

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเสนอยกเลิกการกำหนดมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับกิจการโรงไฟฟ้า เพื่อผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถระดมทุนได้ สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดอุปสรรคในการใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนสำหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านโรงไฟฟ้า ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นการปรับกฎเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy Development Plan) ของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนและขยายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

ทั้งนี้ เกณฑ์ที่เสนอปรับปรุงจะเอื้อให้ผู้ประกอบกิจการที่มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหลายโครงการสามารถระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐานได้ โดยจะยกเลิกข้อกำหนดมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับแต่ละโครงการ จากเดิมที่กำหนดไว้ที่โครงการละ 500 ล้านบาท ขึ้นไปเท่านั้น ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในกิจการโรงไฟฟ้าทุกโครงการรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานหลายประเภทในกองเดียวกัน และมีการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าด้วย มูลค่าการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้ารวมกันต้องไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า กิจการโรงไฟฟ้ายังมีส่วนที่มากพอเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีขนาดกองทุนตั้งแต่ 2,000 ล้านบาทขึ้นไป

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็น โดยเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้บนเว็บไซต์ หรือทาง e-mail ที่ songyod@sec.or.th หรือ nuchanat@sec.or.th จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561





Hoon INSIDE special



ฉบับที่ 723 ประจำวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561



เม้าท์มอยภาษาหุบ by เจ็ยเลน ณ Wall Street

พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ

by เจ็ยเลน ณ Wall Street

Wall Street ตลาดหุ้น (19/04/2561)

เม้าท์มอยภาษาหุบ by เจ็ยเลน ณ Wall Street

พลิกหน้ามือเป็นหลังมือ !! ตลาดบ้านเรากลับตัวกลับใจได้สวยงามเจ้าคะ ขึ้นมาปิดที่ 1,771.56 จุด บวกไป 16.03 จุด ในช่วงท้ายตลาด ขึ้นมาขึ้นได้สวยเจ้าคะ โดยรีบาวด์ตามภูมิภาคหลังคลายกังวลการเมืองระหว่างปท. และจับตา งบ Q1/61 ที่กำลังเริ่มทยอยออกมาให้ชื่นชม น่าติดตามกันต่อหน้าเจ้าคะ ด้านต่อไป 1,780 1,800 จุดเจ้าคะ

ไม่พูดก็ไม่ได้เจ้าคะสำหรับหุ้นกลุ่ม EEC แหม่วิ่งแรงมากเจ้าคะวันนี้ ใครที่ติดตามจากคอลัมก่อนหน้า คงจะฟินกันน่าดูว้ วันนี้บวกได้แรงส้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทำให้เจ็ดพันปากยิบๆกันเลยทีเดียวที่เดียวกับประเด็นที่ "แจ๊ค หม่า" มหาเศรษฐี แห่งอาลีบาบา สนใจที่จะลงทุนใน EEC บ้านเรากี่ซึ่งก็ทำให้หุ้นที่อยู่ในกลุ่มนี้ รุ่งหน้าตั้งขึ้นมาต้อนรับเฮียแจ๊ค หม่า กันยกแผงเจ้าคะ สำหรับตัวแรก AMATA เบรก 20.00 บาท ได้ตามที่เจ๊ได้บอกไว้ รุ่งแรงสุดตั้งกระดิ่งแมวเจ้าคะ ขึ้นมาปิดไฮที่ 21.50 บาท หรือ 6.97% แซบอีหลีเจ้าคะ ส่วน WHA ไม่น้อยหน้าไล่บี้ตามกันมาติดๆ มาปิดเกือบไฮ 3.98 บาท หรือ 6.99% เลยนะเจ้าคะ จับตากันให้ดีเจ้าคะ พรุ่งนี้โอกาสวิ่งต่อสูงเจ้าคะ แหม..แค่คิดก็ดีใจจนเนื้อเต้นเจ้าคะ

อีกตัวที่เจ๊ไม่ถึงคงไม่ได้สำหรับลูกกรักหวานเย็น ECF นะเจ้าคะ ซึ่งก็รับได้ประเด็นบวกเกี่ยวกับ EEC เช่นกัน ในส่วนของ ECF PARK ที่กำลังจะเปิดทำการเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้กันและเจ้าคะ ทุกคนนง เจ๊ก็อยากให้มองเป็นการลงทุนระยะยาวเจ้าคะ เพราะอีกหลายๆโครงการของ ECF นี้เรียกได้ว่าเม็ดเงินกำไรจะเติบโตเข้ามาให้เห็นเจ้าคะ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ แผ่นไม้ MDF และโรงไฟฟ้า ซึ่งอนาคตเจ็มองว่ายังเติบโตไปได้อีกไกลเจ้าคะ อย่าลืมสะสมติดพอร์ตกันไว้เจ้าคะ

เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง

ตามอีกตัวเจ้าคะ วันนี้ดีดแรงจนมืออาจเส็ดรอดสายตาเจ้าคะไปได้ สำหรับหุ้นหอย LOXLEY ที่ได้ประเด็นบวกเกี่ยวกับการเตรียมขงแก้กฎหมายเพิ่มช่องทางสลากกินแบ่งให้มากขึ้น ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบของหอยออนไลน์ก็เป็นที่เจ้าคะ นั่นก็ทำให้ LOXLEY ปรับตัวสูงขึ้นบวกไป 7.08% ขึ้นมาปิดที่ 2.42 บาท เจ้าคะราคาปิดยังยืนเท่ากับราคาเปิดในวันได้ เจ็มองว่าน่าสนใจเจ้าคะ เพราะเหมือนอาการจะขึ้นรับของแถวนี้ก่อนที่จะวิ่งแรงรีเปล่าแบบนี้ เพราะราคาถือว่าอยู่ในช่วงขาลงมานานเหลือเกินเจ้าคะ ในอดีตตัวนี้เคยวิ่งแรงไปถึง 8-9 บาท เรามาลุ้นให้กลับไปเป็นขาขึ้นทั้งหมดเจ้าคะ

ปิดท้ายกันด้วยรถชิง BM กันหน่อยนะเจ้าคะ แฟนคลับเป็นไงกันบ้าง คงจะได้ค่าขนมกันไม่น้อย จากที่เจ๊แนะนำให้สะสมไป ยังไม่ทันขาดทันเลยเจ้าคะ ที่วันนี้ยกๆยกๆเก็บของแถวๆ 3.90 ทั้งวัน และนิสัยเดิมๆเจ้าคะ เล่นที่เผลอดัน พุงขึ้นมาปิดไฮที่ 4.00 บาท ได้อย่างสวยงาม ทำไฮใหม่กันในรอบปีได้อย่างต่อเนื่องเจ้าคะ เห็นแล้วถูกอกถูกใจเจ้าคะเป็นที่สุด ซึ่งยังน่าจับตาต่อเจ้าคะ เพราะดูทรงแล้วมาเจ็บบบบแบบนี้ลักษณะข่าวดีจะมีเพียบเตรียมเซอร์ไพรส์ผู้ถือหุ้นนะเจ้าคะ มาลุ้นแนวต้านด้านต่อไปที่ 4.20 บาทเจ้าคะ แล้วพบกันพรุ่งนี้เจ้าคะ

By เจ็ยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***** ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจชิงบางตัวไม่

ซึ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซึ่งปฐุ่ดปฐาดทุกตัวคงไม่ได้ *** ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความสำเร็จค่า

ปล.สำคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

LineID : @wall-street



สำหรับ PT เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ

"บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)"

